

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๒/๔๗

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งข้อมูลผู้สูงอายุที่กรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบ และสรุปข้อมูลส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุว่า กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี โทร ๐๖๓-๘๓๑๘๐๐๑

ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๔๐๒/ ๔๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ..... ๑13

วันที่ - 6 ม.ค. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ

๑๐๓๔ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่)

ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐,๙๔๖,๖๔๖ คน วงเงิน ๘,๓๘๒,๒๐๑,๐๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ที่กรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๙,๗๔๒ คน รวมเป็นเงิน ๒๑,๘๐๗,๗๕๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ของพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เลขรับ..... 135

วันที่ 06 ม.ค. 2566

ขอแสดงความนับถือ

*[Handwritten signature]*

(นางสาวชวนชม จันทวงษ์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

*[Handwritten signature]*

ก.พ.ค.  
เลขรับ..... 46  
วันที่ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖  
เวลา..... 15.10

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓๗ ต่อ ๔๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy@dop.mail.go.th

(นางสาวเบญจวรรณ ไวยคุณันท์)

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๙



เอกสารแนบ 1

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๙๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๔๐๒/๑๖๘๑๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กรมกิจการผู้สูงอายุได้รับจัดสรรเพื่อจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Social Welfare) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเทศบาล ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หรือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานเขต (กทม.) เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินฯ ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต้องดำเนินการเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แต่โดยที่การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุข้างต้น มีกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สำเร็จ (reject) และรายการไม่สมบูรณ์ และกรณีถูกระงับการจ่าย ทำให้มีผู้สูงอายุอีกหลายรายยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในการนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้มีหนังสือ ขอทำความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ และกำหนด แนวทางการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้กรมกิจการผู้สูงอายุสามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากการโอนเงินไม่สำเร็จ (reject) และรายการไม่สมบูรณ์ และกรณีถูกระงับการจ่ายให้ได้รับเงินครบถ้วน และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถตรวจสอบได้ จึงอนุมัติให้กรมกิจการผู้สูงอายุขยายเวลา เก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรอจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังนี้

## ๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

๑.๑ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุฯ และจำนวนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุตามสิทธิ โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุฯ กรณีจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ

เป็นเงินสด ให้ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ก่อนส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

๑.๒ กรณีที่ พมจ. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุ ให้ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ โดยเร็ว และให้จัดทำรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งให้ พมจ.

๑.๓ กรณีที่ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณไม่สามารถจ่ายเงินสดให้ผู้สูงอายุ ได้ ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งการนำส่งเงินดังกล่าว ให้ พมจ.

๑.๔ ในกรณีที่ต้องตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สูงอายุ รายใด ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ให้แจ้งข้อมูลให้ พมจ. ทราบ เพื่อให้ พมจ. แจ้งกรมกิจการผู้สูงอายุเรียกคืนเงินต่อไป

## ๒. กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ และจำนวนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุตามสิทธิ โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าว ส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ โดยตรงต่อไป

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)  
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

๓.๑ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ได้รับแจ้งจาก อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ แล้วส่งข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังของ พมจ. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

๓.๒ เมื่อกรมกิจการผู้สูงอายุโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินนอกงบประมาณตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยเร็ว โดยแบ่งเป็น

(๑) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

(๒) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ นำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้สูงอายุต่อไป

๓.๓ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๓.๔ กรณีที่ พมจ. ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ ได้ หรือได้รับเงินเหลือจ่ายคืนจาก อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งการนำส่งเงินดังกล่าว ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

๓.๕ ให้รายงานผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ทั้งในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ และเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่ได้รับจาก อปท. หรือเทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้กรมกิจการผู้สาวยุทรา

๓.๖ กรณีที่ตรวจสอบพบในภายหลัง หรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก อปท. หรือเทศบาล ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณว่าผู้สูงอายุฯ รายใด ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ให้แจ้งข้อมูลให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ เพื่อเรียกคืนเงินต่อไป

#### ๔. กรมกิจการผู้สูงอายุ

๔.๑ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลผู้สูงอายุฯ จาก กทม. และ พมจ. แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวก่อนดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

๔.๒ ให้ดำเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้สูงอายุฯ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก กทม. และ พมจ. โดยแบ่งเป็น

(๑) กรณีผู้สูงอายุฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุฯ

(๒) กรณีผู้สูงอายุฯ ที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังของ พมจ. เพื่อให้ พมจ. นำไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุฯ และโอนเงินให้ อปท. เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุฯ ต่อไป

๔.๓ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๔.๔ กรณีที่ได้รับเงินเหลือจ่ายคืนจาก พมจ.ให้นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

๔.๕ ให้เก็บรักษารายงานผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ และรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับจาก พมจ. ไว้ให้สำนักงานการตรวจแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๕. สำหรับวิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

